



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-259-6172

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สุนัขดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ข่าวจากหนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับประจำวันที่ 19 เดือนกันยายน พ.ศ.2566 หน้า 9 มูลค่าข่าว 154,275.-

‘Bangkok Car Free 2023’ ‘ซัซชาติ’ ลั่นไม่ทำแค่วันเดียว เร่งพีดเดอร์บริการคนเดินทาง



นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะผู้บริหาร ถึงการจัดการ Bangkok Car Free Day ในปีนี้ว่า ใช้ชื่อ “Bangkok Car Free 2023” ระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2567 ภายใต้แนวคิด “อุปสรรค โอกาสอนาคต” โดยที่ใช้ชื่องาน Bangkok Car Free

เนื่องจากไม่อยากให้เป็นกิจกรรมเพียงแค่วันเดียว สำหรับรายละเอียดกิจกรรมจะจัดในวันที่ 22-24 กันยายน 2566 ซึ่งในวันที่ 22 กันยายน จะเป็นเรื่องของ “อุปสรรค” ในการเดินทางของประชาชน โดยจะมีการประชุมผ่านระบบ Zoom จากคณะผู้บริหาร กทม. ทูตประเทศต่างๆ และ ผอ.ขสมก. ทหารเรือถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการเดินทาง และในวันที่ 23 กันยายน จะเป็นเรื่องของ “โอกาส” โดยมีอาสาสมัคร ร่วมกับผู้อำนวยการเขตในพื้นที่สำรวจเส้นทางที่จะปรับปรุง ทั้งสถานีรถไฟฟ้า ป้ายรถเมล์ ทำเรื่องทางเท้า ทางจักรยาน ทำข้อมูลร่วมกันลงในฐานข้อมูล Google my map ส่วนวันที่ 24 กันยายน มีกิจกรรมปั่นจักรยานเส้นทางจากจุดรวมพล 6 จุด ประกอบด้วย 1.ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) 2.สนามยานมิตรทาวน์ 3.สวนลุมพินีประตู 2 4.สินธร 5.ปาร์คนายเลิศ เม.ม.หาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(บศว.) ไปยังสวนเบญจกิติ นำโดย นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมด้วย คณะภาค 31 ประเทศ โดยที่สวนเบญจกิติจะมีการพูดถึงนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนโยบายการลดใช้รถยนต์ส่วนตัว

“การเดินทางทางเลือกกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการมาโดยตลอด ทั้งทางเท้า การเดินเท้า

ทำ Feeder เป็นทางเลือกในการเดินทางการจราจร ซึ่งแคมเปญเราจะไม่เน้น Car Free Day แต่เน้น Bangkok Car Free พยายามลดการใช้รถยนต์ให้มากขึ้น ไม่ใช่ทำกันแค่วันเดียว ลดวันเดียวก็เหมือนการสร้างภาพ หน้าที่เราคือการทำให้คนเดินทางไปถึงจุดหมายสุดท้ายก่อนเข้าบ้าน โดยใช้ขนส่งสาธารณะ เป็นเรื่องที่เราต้องดูแล” นายชัชชาติ กล่าว

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครกำหนดจัดกิจกรรม Bangkok Car Free 2023 ระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2566 เพื่อสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการรณรงค์ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล โดยเชิญภาคีเครือข่ายร่วมประชุมหารือเพื่อร่วมเป็นหนึ่งในกรรณรงศ์ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล โดยเชิญชวนหน่วยงานภาคีเดินทางโดยไม่ใช้รถยนต์ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน (World Car Free Day) และร่วมประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน การเดิน การปั่นจักรยาน และสัญจรทางเลือกอื่นๆ ในวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน ที่อาคารพิพิธภัณฑสถานเบญจกิติ โรงงานผลิตยาสูบ 5 เขตคลองเตย โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จะร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายแสดงเจตนารมณ์ขับเคลื่อนนโยบายลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ส่งเสริมการเดินทางด้วยการเดิน การปั่นจักรยาน การใช้ระบบขนส่งมวลชน และการสัญจรทางเลือกอื่นๆ และมีการนำเสนอผลการสำรวจเส้นทางปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปรับปรุงเส้นทาง First mile/Last mile เชื่อมต่อการเดินทางให้สะดวกและปลอดภัย ของอาสาสมัครและผู้แทนกลุ่มเขต 6 กลุ่มเขตด้วย